



สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

Public Relations Department's Savings Cooperatives Ltd.
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1016 - 1019 โทรสาร. 0-2618-7055

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การจัดทำเอกสารคำขอกู้เงิน และแบบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอกู้เงิน

เรียน ท่านสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

ตามที่สมาชิกได้ยื่นคำขอกู้เงินประเภทต่างๆ ซึ่งในการยื่นคำขอกู้เงิน มายังสหกรณ์ฯ นั้น ทางคณะกรรมการเงินกู้จะได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบ เมื่อถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างแล้ว ทางสหกรณ์ฯ โดยฝ่ายการเงินจะได้จ่ายเงินกู้ให้ท่านในทันที หรืออย่างช้าในวันถัดไป

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้ ทางฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการเงินกู้จึงขอความร่วมมือสมาชิกได้กรุณาดำเนินการตามขั้นตอน หรือตรวจสอบเอกสารยื่นคำขอกู้เงินดังนี้ คือ

1. Download แบบฟอร์มคำขอกู้เงินที่สหกรณ์ฯ กำหนดโดยสามารถ Print ได้จาก Website สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด www.prdsc.com

2. ตรวจเช็คยอดเงินกู้ที่สมาชิกจะขอกู้เงินได้จากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อกรอกรายละเอียดยอดเงินที่จะกู้ (เรื่องนี้สำคัญมาก) เพราะสมาชิกต้องกรอกจำนวนเงินที่ขอกู้ด้วยลายมือตนเอง และโดยเฉพาะในเอกสารการค้าประกัน

3. หลักฐานเอกสารประกอบ เช่น สลิปเงินเดือนปัจจุบันเดือนล่าสุด สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรส รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน และคู่สมรสผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ต้องครบถ้วน และโดยเฉพาะอายุบัตรต้องไม่ขาด หรือหมดอายุ

4. การกรอกรายละเอียดในเอกสารทั้งคำขอกู้ และเอกสารของผู้ค้าประกันให้กรอกให้ครบถ้วน โดยเฉพาะผู้รับรอง พยานผู้กู้ และผู้ค้า ต้องหาผู้มาลงลายมือชื่อในฐานะผู้เป็นพยานด้วยการดำเนินการข้างต้นหากสมาชิกดำเนินการถูกต้องครบถ้วนก็จะทำการจ่ายเงินกู้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และหากสมาชิกดำเนินการข้างต้นไม่ถูกต้องเอกสารทั้งหมดจะถูกส่งกลับไป-กลับมา ทำให้เสียเวลา หรือต้องรอสมาชิกส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนก่อนจึงจะจ่ายเงินกู้ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ กำหนด และผู้ตรวจสอบกิจการจะไม่มีข้อทักท้วง และการดำเนินการที่ถูกต้องจะรวมไปถึงสหกรณ์ฯ จะถูกประเมินผลในระดับดีเลิศ ต่อไป

ฝ่ายจัดการ